

Cô Bình – giáo viên trẻ, năng động, đầy nhiệt huyết

Ngày đầu tiên đi học chắc chắn là một cột mốc vô cùng quan trọng và đáng nhớ trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Đặc biệt khi trở thành mẹ của hai cô con gái nhỏ, tôi càng quan tâm và lo lắng về những ngày đầu các con bước chân vào cánh cổng Tiểu học. Cùng với đó, tôi thấy thực sự ngưỡng mộ sự nhẫn nại, tận tụy của các cô giáo chủ nhiệm lớp một và rất biết ơn điều đó. Cảm ơn cô giáo của bé Tố Linh - cô Bùi Lê Bình, chủ nhiệm lớp 1A6, trường Tiểu học Đoàn Khuê.

Ngày đầu tiên gặp cô là khi tôi thay mặt ban phụ huynh lớp đi thăm nơi sản xuất, cung cấp suất ăn cho giáo viên và học sinh của trường. Ấn tượng đầu tiên là cô rất trẻ trung, xinh đẹp, phong cách năng động và thân thiện với mọi người. Trong suốt cuộc hành trình, cô luôn đồng hành cùng tôi, chia sẻ với tôi những câu chuyện trong nghề, những kỷ niệm đẹp đáng yêu với học trò, ... Tôi thấy cô Bình rất tâm lý, khéo léo, biết cách ứng xử mặc dù tuổi đời còn khá trẻ. Chuyến thăm quan kết thúc và thành quả tôi có được là sự trải nghiệm đầy ý nghĩa, yên tâm và hài lòng về những bữa ăn sắp tới của các con. Điều quan trọng là tôi cảm thấy quý mến cô giáo của Tố Linh hơn và tin tưởng cô sẽ dạy dỗ và chăm sóc cho các con thật tốt trong năm học này.



Cô giáo và phụ huynh trong buổi đi thăm quan cơ sở sản xuất - cung cấp thực phẩm sạch

Thật may mắn, những điều tôi kỳ vọng ở cô giáo Bình đã trở thành sự thật. Sau gần một học kì, tôi thấy bé rất thích đi học. Bé yêu trường, yêu lớp và yêu thầy cô, các bạn. Đây là điều mà bậc phụ huynh nào cũng rất hạnh phúc khi thấy con mình phát triển được những tình cảm với trường lớp thầy cô bạn bè. Tất cả sự tiến bộ của bé có được, tôi nghĩ rằng một phần lớn tạo nên là do sự dạy dỗ và chăm sóc của cô Bình - người gần gũi bé nhất khi ở trường. Tôi thấy cô có cách yêu thương và dạy dỗ các con rất khoa học và sư phạm. Cô dạy các con bằng tình thương chân thành và gần gũi với phụ huynh, kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường và phụ huynh để tạo cho các con một môi trường giáo dục đồng nhất.



Cô Bình đã khiến cho bậc cha mẹ như tôi có niềm tin hơn vào trường học, và yên tâm khi gửi gắm con vào trường. Khi có những thầy cô luôn yêu thương học sinh, có năng lực sư phạm và có cái tâm như cô, thì các con sẽ được lớn lên trở thành

những người tốt cho đất nước.

Cảm ơn cô vì những “a, ă, ơ” đầu đời, vì những tiếng

dạ - thưa, vì những bài học để làm người tử tế ♥

Thay mặt hội cha mẹ học sinh lớp 1A6, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới Ban lãnh đạo nhà trường cùng toàn thể các thầy cô giáo. Đặc biệt xin cảm ơn cô Bình đã luôn quan tâm, yêu thương dành cho các con những điều tốt đẹp nhất. Chúc cô luôn xinh tươi, vui vẻ, hạnh phúc và có nhiều năng lượng để “chiến đấu” với các con. Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam!

Hà nội, ngày 14 tháng 11 năm 2022

TBPHHS

Ngô - Hà

